



ที่ ชม ๐๐๒๓.๑/ ๒๒๙๒

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การอบรมออนไลน์หลักสูตร “Gender Equality and Women’s Empowerment” ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP

เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๒๓๗๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) จัดทำหลักสูตรการอบรมออนไลน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตร “Gender Equality and Women’s Empowerment” (ความเท่าเทียมกันทางเพศและการเพิ่มบทบาทสตรี) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศ กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมุมมองในประเด็นดังกล่าวในระดับนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์การอบรมฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับชมการอบรมผ่าน Facebook Live รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับท้องถิ่นอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่พิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชณ วิทยวราวัฒน์)

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๒๐

ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๒๓๗๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การอบรมออนไลน์หลักสูตร “Gender Equality and Women’s Empowerment” ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการอบรมและกำหนดการ

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) จัดทำหลักสูตรการอบรมออนไลน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตร: “Gender Equality and Women’s Empowerment” (ความเท่าเทียมกันทางเพศและการเพิ่มบทบาทสตรี) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศ กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมุมมองในประเด็นดังกล่าวในระดับนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว และคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการอบรมผ่าน โปรแกรม Zoom ตามวันและเวลาดังกล่าว

๒. ประชาสัมพันธ์การอบรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับชมการอบรมผ่าน Facebook Live

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมการอบรมผ่านโปรแกรม Zoom สแกน QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม ภายในวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๒๑๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๑๘๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับชมการอบรมผ่าน Facebook Live

๑. สามารถรับชมการอบรมได้ผ่าน Facebook Live เพจ "ห้องถิ่นไทย" ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
๒. ผู้รับชมการอบรมผ่าน Facebook Live ไม่ต้องลงทะเบียนแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม
๓. ผู้รับชมการอบรมผ่าน Facebook Live สามารถถามวิทยากรที่กำลังบรรยายได้ โดยการ Comment ได้ Facebook Live